

ชื่อเรื่อง	ศึกษาวิธีการพัฒนาคริสตจักรในชนบทสู่การเลี้ยงตัวเองแบบพอเพียง “กรณีศึกษาคริสตจักรแม่โป่งน้อยในปี 2548 – 2549” A study the Church Self-support Development in Rural areas “Case study Maepingnoi Church”
ผู้จัดทำ	ศิริชัย สันติชัยชาญ
หลักสูตร	ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลัก	ศาสตราจารย์ ดร.สะอาด ไชยวัฒน์ (Th.D.)
วันที่อนุมัติผลงาน	10 มิถุนายน 2551
จำนวนหน้า	82 หน้า
คำสำคัญ	การพัฒนาคริสตจักรในชนบทสู่การเลี้ยงตัวเองแบบพอเพียง

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงตัวเองแบบพอเพียงของคริสตจักรแม่โป่งน้อย ว่าอะไร คือสาเหตุที่ทำให้คริสตจักรนี้สามารถเลี้ยงตัวเองแบบพอเพียงได้ โดยทำการศึกษาจากข้อมูลจากคริสตจักรและข้อมูลบุคคลจากสมาชิกรวมทั้งความคิดเห็นของผู้นำภาค 19 ที่มีมุมมองต่อคริสตจักรแม่โป่งน้อย มาหาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนเป็นวิทยานิพนธ์โดยผ่านกระบวนการศึกษา 5 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 เป็นบทที่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แรงจูงใจของผู้เขียน รวมทั้งความสำคัญของการศึกษาและความเป็นมาเพื่อมาเป็นกรณีศึกษาในการเลี้ยงตัวเองแบบพอเพียง ทั้งยังเป็นแนวปฏิบัติต่อพัฒนาการในการเลี้ยงตัวเองของคริสตจักรแม่โป่งน้อยและ คริสตจักรอื่นๆ ได้

บทที่ 2 เป็นบทที่กล่าวถึงเบื้องหลังและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความเชื่อในบริบทของชนเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งสมาชิกคริสตจักรแม่โป่งน้อยส่วนใหญ่แล้วเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของคริสตจักร ที่มีโครงสร้างการอภิบาล และยุทธวิธีในการเลี้ยงตัวเองที่ผู้อ่านสามารถอ่านได้

จากกราฟหรือตารางการถวายเป็นของคริสต์จักรแม่ปิงน้อย ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อการศึกษาในบทต่อไป

บทที่ 3 เป็นบทของการทำการศึกษา โดยอาศัยข้อมูลจากแบบสอบถาม 100 ชุด จากสมาชิกทั้งหมด 234 คน ที่แสดงออกถึงความเข้าใจ ข้อคิดเห็น และข้อมูลส่วนตัวที่กรอกลงในแบบสอบถาม

บทที่ 4 เป็นบทที่ทำการสรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถามจากสมาชิกคริสต์จักรแม่ปิงน้อยและแบบสัมภาษณ์ผู้นำภาค 19 สภาคริสต์จักรในประเทศไทย ซึ่งให้เราเห็นถึงข้อมูลที่กลั่นกรองผ่านการวิเคราะห์แล้ว

บทที่ 5 เป็นบทสรุปการศึกษาทั้งสี่บทที่ได้จากข้อมูลของคริสต์จักร และทัศนคติและข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม รวมทั้งทัศนคติของผู้เขียนและผู้นำภาคที่ให้คำแนะนำแก่คริสต์จักรแม่ปิงน้อยในเรื่องอาชีพต่างและข้อแนะนำอื่นๆ